



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประกาศบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความสามารถในการทำงานของแรงงานวัยหนุ่มสาวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม		

รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความสามารถในการทำงานของแรงงานวัยหนุ่มสาวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาที่กำหนดให้มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและแรงงานเปิดเผยเหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องตรงกันของการทำงานและทักษะระหว่างผู้หางานและภาคธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันในหลายประเทศมีรูปแบบการดำเนินการฝึกอบรมในสถานที่ประกอบธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานแก่พนักงานใหม่ ด้วยเหตุนี้ประเทศเกาหลีใต้จึงนำแนวทางดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพความจริงเพื่อมุ่งให้การศึกษาและฝึกอบรมภายในบริษัท ซึ่งเป็นไปตามการประกันสิทธิของกฎหมายแรงงานทำให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีเสถียรภาพความมั่นคงในการประกอบอาชีพในบริษัท

รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันดังกล่าวเป็นระบบฝึกอบรมบุคลากรในสถานประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมซึ่งเริ่มนำมาใช้ในปี ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้หางานที่เป็นแรงงานวัยหนุ่มสาวที่เริ่มหางานและภาคธุรกิจ ทำให้ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำงานแก่ผู้สมัครงานใหม่ เมื่อบริษัทได้ว่าจ้างแล้วจะมีการฝึกอบรมในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และการศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติมในโรงเรียนแบบบูรณาการทำให้พนักงานสามารถศึกษาเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นตามที่บริษัทต้องการนอกเหนือจากคุณสมบัติอื่นที่ไม่จำเป็นและบริษัทสามารถส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถตามที่บริษัทต้องการได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่ยังไม่มีการกำหนดระเบียบออกมายังชัดเจนจึงทำให้ปราศจากมาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงาน แต่เมื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ประกาศบังคับใช้ส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันที่สะท้อนความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจังและดำเนินการไปได้อย่างเป็นระบบตามความสามารถของแรงงานที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ทักษะการทำงานที่ถูกกำหนดขึ้น เช่น ความรู้ นวัตกรรม และทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีบริษัทกว่า ๑๗,๕๐๐ แห่ง และแรงงานกว่า ๑๑๕,๐๐๐ คน เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ร่วมกัน จึงมีการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และครูภาคสนาม รวมถึงการพัฒนาตำราเรียนด้วย

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานและการจ้างงานจะมีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานเป็นระยะทุกช่วงเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาฝึกอบรมให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการขยายสัดส่วนการมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ ภายในปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการแนะนำตลาดแรงงานสำหรับช่วยสนับสนุนการจับคู่

งานผ่านการสัมภาษณ์และการทัศนศึกษาสถานประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมแรงงานที่มีศักยภาพสูง
เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคตให้สอดคล้องกับการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๔

ที่มาของข่าว:	https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๔/๖๕
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชलयานานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ	กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	